

สรุปผลการประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย นายภานุ แยมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	สถานที่ เป็นทางเลือกในการกักกันแรงงานต่างด้าว (LQ) โดยใช้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 15 อำเภอนครหลวง มี 2 อาคาร ใช้อาคาร 1 รับได้ประมาณ 20 คน แต่ต้องจัดหาเตียง ตู้เก็บของ โดยแบ่งความรับผิดชอบดังนี้ ตำรวจ :รับส่งแรงงานต่างด้าว/สาธารณสุข : ดูแลมาตรการป้องกันโรค ตรวจเชื้อ/ฝีมือแรงงาน :เรื่องอาหาร น้ำดื่ม ขยะ/จัดหางานเรื่องสื่อสาร, ล่าม/กอ.รมน.ประสานกองวัดถูระเบิด เรื่องจัดหาเตียง อุปกรณ์ เครื่องนอน (สาธารณสุขมีสำรองไว้ 16 ชุด)/กอ.รมน.กับตำรวจจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย	รอง ผวจ. สมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์/รอง กอ.รมน. พันเอกเพิ่มศักดิ์ ชุนโชชน	
2	สั่งปิดสถานที่ ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ตามพรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน(ฉบับที่ ๕) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - สนามชนไก่ โรงมหรสพ สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก สวนสัตว์ สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบรด เป็นต้น - ปิดศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนสังกัดในสังกัดท้องถิ่น - พิจารณาตามแนวทางการปิดสถานที่ของกทม.และจังหวัดนนทบุรี ให้เพิ่มเติม สำหรับสถานที่ที่ไม่ได้สั่งปิดให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวด ถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตาม พรก.ฉุกเฉิน	สาธารณสุข/เจ้าจังหวัด/ปลัดนิติกร สนง.ผวจ.	
3	จัดทำคำสั่งฯ เกี่ยวกับสถานบริการ โดยกำหนดเปิด-ปิด เวลา 22.00-05.00 ห้ามเต้นรำ ดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	สาธารณสุข/เจ้าจังหวัด/ปลัดนิติกร สนง.ผวจ.	
4	เข้มงวดการค้นหาและจัดกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมายในสถานที่ตามคำสั่งปิดสถานที่ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ตำรวจ / ปกครอง/สาธารณสุข	
5	การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดที่ 4073/2563 และ 4183/2563	สาธารณสุข	
6	ให้ทำแบบฟอร์มลงทะเบียนการเดินทางของพนักงานในโรงงานที่เดินทางเข้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้รูปแบบ excel ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และมีมาตรการเข้มงวดไม่ให้ไปสถานที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของโรงงาน โดยให้ประชุมร่วมกันกับกลุ่มอุตสาหกรรม	สาธารณสุข/อุตสาหกรรม/ทีม IT	

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7	ยกเลิกคำสั่งและประกาศ และกำหนดมาตรการสำหรับข้าราชการประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 1 กลุ่มคนเดินทางมาทำงาน ไป-กลับ 2 กลุ่มนักท่องเที่ยว ไป-กลับ 3 กลุ่มคนกลับมาพักค้าง	สาธารณสุข	
8	เห็นชอบให้กำหนดให้รพ.เอกชนค้นหาเชิงรุกในพื้นที่เกิดโรค ได้แก่ ตลาดพยอม อ.วังน้อย ต.สามเรือน อ.บางปะอิน	รพ.เอกชน	
9	คณะกรรมการโรคติดต่อฯ เห็นชอบให้ค้นหาเชิงรุกกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงจากบ่อนไก่ที่อ่างทอง โดยประสานการตรวจเชิงรุกในพื้นที่กับอำเภอมหาราช บางปะหัน บางบาล	สาธารณสุข/ นายอำเภอ	
10	การดำเนินควบคุมผู้ที่ยังสงสัยติดเชื้อ ต้องใช้การบูรณาการการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ปกครอง สาธารณสุข และตำรวจ	เจ้าหน้าที่ ปกครอง/ สาธารณสุข/ ตำรวจ	
11	การดำเนินการกับศพที่สงสัย COVID-19 ต้องห่อถุงซิปลง ใช้การป้องกันตัวใส่ชุด Cover all ลดคนสัมผัสให้น้อยที่สุด	เจ้าหน้าที่ ปกครอง สาธารณสุข	
12	ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อ อนุมัติในหลักการให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งเพิ่มเติม ที่สอดคล้องกับคำสั่งที่นายกรัฐมนตรื/ศบค. จะออกต่อไป	ผวจ./ สาธารณสุข	
13	ให้ดำเนินการตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าศาสนสถาน(วัด)หรือสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากเครื่องวัดใช้ ประสิทธิภาพลดลง	สำนักงาน พระพุทธศาสนา	
14	จัดทำเทปบันทึกเสียงและCDเรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น คัดกรองไข้ การสแกนไทยชนะ	ท่องเที่ยวและ กีฬา	
15	ประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง (ควบคุมสูงสุด) ให้สแกน QR Code ที่หน่วยงานสาธารณสุข จัดทำ เพื่อใช้ในการกำกับติดตาม	สาธารณสุข	

ทีม Stag สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา